

Số: /BC-BPC

Kon Tum, ngày tháng năm

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII<sup>1</sup>, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan hợp thẩm tra Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

#### I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác PCTNTC 6 tháng đầu năm 2023 tại Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 25/5/2023 như sau:

##### 1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC<sup>2</sup>; các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, triển khai công tác PCTNTC và tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm 2023; kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và các văn bản về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; các nội dung PCTNTC được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra và có nhiều chuyển biến tích cực.

##### 2. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

<sup>1</sup> Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 02/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

<sup>2</sup> Văn bản số 32/UBND-NC ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 189/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

UBND tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTNTC<sup>3</sup>; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng<sup>4</sup>; xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 31 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.288.008.000 đồng, thu hồi về đơn vị 86.268.139 đồng, kiến nghị thu hồi 1.404,7 m<sup>2</sup> đất và kiến nghị xử lý khác về tiền 236.408.760 đồng<sup>(5)</sup>. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Khởi tố 01 bị can về tội phạm tham nhũng<sup>6</sup>; 03 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất<sup>7</sup>; phục hồi điều tra 02 vụ án<sup>8</sup>; tiếp tục điều tra các vụ án tham nhũng theo quy định<sup>(9)</sup>.

**Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN tại các cơ**

<sup>3</sup> Đã tổ chức chức 842 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC với 44.179 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức; phát hành 10.000 tờ gấp phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong PCTNTC; lồng ghép các tin, bài viết về PCTNTC trong biên soạn, phát hành 02 số Thông tin phổ biến pháp luật (2.200 cuốn), 01 số Tập san Tư pháp (700 cuốn). Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải nhiều tin bài, chuyên mục liên quan đến công tác PCTNTC trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Kon Tum, Trang Thông tin điện tử.

<sup>4</sup> Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức - cán bộ; công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí...; công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân; công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và PCTN trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và thông qua các phương tiện thông tin truyền thông.

<sup>5</sup> Hoàn trả từ nguồn kinh phí chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP năm 2017 đã hết nhiệm vụ chi 222.104.760 đồng; xử lý khác 14.304.000 đồng.

<sup>6</sup> Vụ án xảy ra tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông năm 2021: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố thêm 01 bị can đối với Trần Thanh Đồng - Phó Giám đốc HTX DV Nông Thương về tội "*Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ*".

<sup>7</sup> Nguyễn Thành Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum; Lê Hữu Nhân, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum và Phạm Phước, Phó bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

<sup>8</sup> vụ án "*Tham ô tài sản*", "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" xảy ra tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông.

<sup>9</sup> Vụ án "*Nhận hối lộ*" tại Chi cục thuế khu vực số 2 tỉnh Kon Tum; Vụ việc bán đấu giá tài sản không đúng quy định và buông lỏng quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai; Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Dự án khai thác quỹ đất Khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông; Vụ việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

quan, đơn vị và trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo kế hoạch.

### 3. Về hạn chế, khuyết điểm

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Qua thẩm tra báo cáo và theo dõi tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban nhận thấy công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất tại một số đơn vị, địa phương có mặt chưa tốt, còn để xảy ra vi phạm<sup>10</sup>; việc phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động tự kiểm tra còn nhiều mặt hạn chế; dư luận về tình trạng những nhiễu, tiêu cực “*tham nhũng vặt*” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC<sup>11</sup>. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi công vụ.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTNTC tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “*tham nhũng vặt*” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý với tổng số tiền sai phạm 1.610.684.899 đồng và 1.404,7 m<sup>2</sup> đất

<sup>11</sup> Nhất là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Kết Luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và các văn bản khác có liên quan.

<sup>12</sup> Công văn số 697-CV/TU ngày 20/12/2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy...; kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cụ thể về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 5 xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Bá Tuấn**